
sþ. 283. Fyrirspurn [179. mál]
til menntamálaráðherra um Þjóðskjalasafn Íslands.

Frá Sigurlaugu Bjarnadóttur.

1. Hvað er að gerast í málum Þjóðskjalasafns Íslands?
2. Hver hafa orðið viðbrögð menntamálaráðuneytis og ráðherra að fengnum niðurstöðum

og tillögum skjalavörslunefndar, sem ráðuneytið skipaði í okt. 1980 til að gera tillögur
um vörslu og grisjun embættisgagna er Þjóðskjalasafn á samkv. gildandi lögum að veita
viðtöku?

3. Má vænta þess, að hreyfing komist á þessi mál á nýbyrjuðu ári, sem er 100 ára afmælisár
Þjóðskjalasafns Íslands?


